

Trại nghiên cứu: Mô hình chia sẻ, đào tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ

“Tăng cường xuất bản các bài báo công bố quốc tế” là chủ đề của chương trình trại nghiên cứu số 1 “Research Camp” do Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức ngày 24-25/6/2022.



Trại nghiên cứu là một mô hình đã được phát triển ở các trường đại học trên thế giới từ nhiều năm nay, trong đó, các thành viên chủ chốt của mô hình này là những người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng chia sẻ, đào tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, thu hút tài trợ và công bố quốc tế. Trại nghiên cứu là một điểm nhấn trong những hoạt động của Trường Quốc tế nhằm bồi dưỡng năng lực cho nhà khoa học, gồm xin các nguồn tài trợ, xây dựng đề xuất, trình bày đề xuất nghiên cứu; nâng cao năng lực công bố quốc tế, hỗ trợ xuất bản quốc tế (hoàn thiện bản thảo, hiệu đính tiếng Anh, trả lời phản biện...); tạo cơ hội hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, xuyên ngành, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học đam mê nghiên cứu của Trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nguyễn Văn Định hy vọng chương trình sẽ thực sự phát huy hiệu quả, hỗ trợ các nhà khoa học có thêm các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng được công bố trong thời gian tới và kết nối các nhóm nghiên cứu với nhau. “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trường Quốc tế nhận được tin vui đứng vị trí thứ 2 trong ĐHQGHN về số bài công bố quốc tế. Đây vừa là niềm vui nhưng cũng vừa là áp lực cho các nhà khoa học, cùng với Nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững thành quả đạt được. Trên tinh thần như vậy, Trại nghiên cứu số 1 được tổ chức với mong muốn khích lệ tinh thần nghiên cứu của các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và cũng mong các thầy, cô sẽ kết nối với nhau để cùng tạo ra những sản phẩm mang tính liên ngành, có giá trị” - PGS.TS Nguyễn Văn Định chia sẻ.

Trong 2 ngày diễn ra Trại nghiên cứu số 1 của Trường Quốc tế đã có hơn 40 chuyên gia, nhà khoa học đã cùng trình bày ý tưởng, trao đổi, thảo luận và sau đó bắt tay viết những trang bản thảo đầu tiên. Có thể khẳng định, trại nghiên cứu thực sự là mô hình bổ ích, khuyến khích các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ của Trường Quốc tế tiếp tục có hoạt động nghiên cứu năng suất và chất lượng hơn. Thông qua hoạt động này, nhiều kinh nghiệm nghiên cứu đã được chia sẻ cũng như niềm đam mê nghiên cứu được truyền truyền cảm hứng cho từng người tham dự.

Diễm Thủy

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM